
sþ. 554. Fyrirspurn [162. mál]
til ríkisstjórnarinnar um hina almennu fiskideild hlutatryggingasjóðs bátaútvegsins.

Frá Halldóri Ásgrímssyni og Gísla Guðmundssyni.

1. Hvaða ástæður eru til þess, að reglugerð fyrir hina almennu fiskideild hluta-
tryggingasjóðs bátaútvegsins hefur ekki enn verið gefin út, og hvenær má vænta
útgáfu hennar?

2. Hverjar voru tekjur hinnar almennu fiskideildar hlutatryggingasjóðs bátaút-
vegsins til 31. des. 1950.


